

Nasa ibaba ang impormasyon na isinalin mula sa Wikang Japanese.

Antas ng alerta
4

Simula sa Mayo 20, 2021

Dapat lumikas batay sa Utos ng Paglikas

Inalis na ang abiso ng paglikas



Paalaala 1: Hindi palaging ilalabas ang alert level 5 dahil hindi siguradong matitiyak ng munisipyo ang kalagayan ng sakuna, o sa ibang kadahilanan.

Paalaala 2: Ilalabas ang Utos ng Paglikas sa tiyempo na pareho sa Abiso ng Paglikas sa dating sistema.

Paalaala 3: Ang alert level 3 ay magsisilbing tiyempo kung kailan ang mga tao maliban sa matatanda, atbp. na magsimulang baguhin ang karaniwang gawain depende sa pangangailangan, maghanda para sa paglikas, o magkusang lumikas dahil sa tumitinding panganib.

Sa alert level 5, hindi na puwedeng lumikas nang ligtas, at may panganib ng buhay. Huwag maghintay hanggang sa alert level 5, Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan!

Inalis na ang Abiso ng Paglikas. Mula ngayon, dapat lumikas ang lahat mula sa mapanganib na lugar batay sa alert level 4, Utos ng Paglikas.

Ang matatanda at may kapansanan na mangangailangan ng higit na panahon para sa paglikas ay kailangang lumikas mula sa mapanganib na lugar sa alert level 3, Paglikas ng Matatanda, atbp.



Ano ang kailangang gawin sa "paglikas"?

Ang paglikas ay hindi pagpunta lang sa elementary/junior high school o sa community center.
Ang paglikas ay nangangahulugang paglayo sa panganib.
Nasasangkot dito ang apat na pagkilos.



Lumikas sa evacuation site na itinakda ng lokal na awtoridad

Mga kailangang dalhin
Mask
Disinfectant
Thermometer
Tsinelas, atbp.

Lumikas sa ligtas na bahay ng kamag-anak o kakilala

Patiunang pag-usapan ang paglikas kasama nila sa panahon ng sakuna.
Paalaala: Tiyakin kung ligtas iyon sa hazard map.

Patiunang magpasiya kung paano kikilos sa panahon ng sakuna

Lumikas sa ligtas na hotel, inn, atbp.

Kailangan ng karaniwang pambayad para tumuloy.
Patiunang magpareserba o tiyakin.
Paalaala: Tiyakin kung ligtas iyon sa hazard map.

Tiyakin ang kaligtasan sa loob ng gusali

Gamit ang hazard map, kailangan ninyong tiyakin kung nakakaabot ang inyong bahay sa "3 kahilingan" sa ibaba at puwede kayong manatili sa inyong bahay.
Paalaala: Kailangang lumikas kung nasa lugar na may panganib ng pagguho ng lupa.

Kapag natiyak na nakakaabot ang inyong bahay sa "3 kahilingan", puwede kayong manatili sa inyong bahay at siguraduhin ang inyong kaligtasan kahit may panganib ng pagpasok ng tubig sa mga gusali.

❶ **Wala sa lugar na inaasahang bumaha kung saan posibleng magiba ang mga bahay**
(Kapag nasa loob...)



Posibleng magiba ang mga bahay na gawa sa kahoy dahil sa mabilis na daloy ng tubig

Posibleng gumuho ang lupa, at matangay at magiba ang buong bahay

❷ **Ang tinitirahan ay nasa mas mataas na dako kaysa sa lalim ng tubig na papasok**



❸ **Puwede kayong magtiis hanggang sa humupa ang tubig at may sapat na suplay ng tubig, pagkain, atbp.**

(Kung hindi sapat...)

Mahihirapan kayong magkaroon ng sapat na dami ng tubig, pagkain, gamot, atbp., at posibleng hindi ninyo magagamit ang kuryente, gas, tubig, CR, atbp.



Paalaala: Dahil maaaring hindi nakalagay sa hazard map ang ❶ lugar na inaasahang bumaha kung saan posibleng magiba ang mga bahay at ❸ oras na kailangan para humupa ang tubig (oras ng pagbaha), pakisuyong magtanong sa munisipyo ng inyong tinitirahan.

Mapanganib ang lumabas kapag may malakas at tuluytuloy na apg-ulan kahit pa nakasasakyan ka. Kapag napilitan kang palipasin ang gabi sa sasakyan, magingat nang mabuti at itsek ang iyong kapaligiran, atbp., upang tiyaking hindi ka maiipit sa baha.